



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการงานก่อสร้าง
ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเทพ คุณาพลเทวิน ม.5 – บ้านนายสุรินทร์ โนมศรี ม.11
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 1.ลงลูกรังปรับระดับผิวจราจร ชั้นรองพื้นทาง ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 380 เมตร หนา 0.20 ม. กำหนดให้ต้องทำงานลูกรังไม่น้อยกว่า 458 ลบ.ม.
2.ก่อสร้างผิวจราจร คสล.ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 380 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือให้ทำงานคอนกรีตเสริมเหล็กให้
ได้ไม่น้อยกว่า 2,280 ตารางเมตร รายละเอียดตามที่ อบต.ลานสัก กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
- 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
- 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล
ลานสัก ณ วันประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาครั้งนี้

5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก

เวลา 11.00-12.00 น. หากผู้ประสงค์จะยื่นซองสอบราคาไม่มารับฟังคำชี้แจง และไม่ไปดูสถานที่ด้วยตนเองถือว่าผู้นั้น
ได้ทราบสถานที่ ตลอดจนจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้วเมื่อมีอุปสรรค และปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้าง
ให้พ้นผิดองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้

โดยกำหนดขาย เอกสารสอบราคาพร้อมยื่นของเสนอราคา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 วันราชการ เวลา 09.00น.- 15.00น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก โดยผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารสอบราคา ได้ ในราราคูละ 2,000 บาท

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอลานสัก) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จะเรียกผู้ชนะการสอบราคาทำสัญญาจ้าง ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก มีงบประมาณรายรับประจำปีงบประมาณ 2560 เพียงพอแล้วเท่านั้น และหาก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอที่จะสามารถจ่ายให้กับ โครงการนี้ได้ องค์การบริหารส่วน ตำบลลานสักจะถือการสอบราคาฉบับนี้เป็น การสิ้นสุดลงและจะทำการประกาศยกเลิกการสอบราคาในลำดับต่อไป และผู้เสนอราคาจะ ไม่สามารถเรียกร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลลานสักต้องชดเชยค่าเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับตนได้ทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

(ลงชื่อ)




(นายมานิตย์ รัตนมณีพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก